



แถลงการณ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 2

ด้วยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ทำการตรวจพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หน่วยตรวจสุติกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จึงขอแจ้งมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. ปิดพื้นที่ให้บริการหน่วยตรวจสุติกรรม และทำความสะอาดพื้นผิวพื้นที่ดังกล่าว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และใช้เครื่องฉายแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อโรค
2. จากการสอบสวนผู้ป่วยรายนี้ยังไม่พบการเชื่อมโยงการติดเชื้อมกับผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในโรงพยาบาลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้ดำเนินการสอบสวนและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากการติดตามพบว่า มีผู้สัมผัสรวมทั้งสิ้น 38 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 19 ราย โดยผู้สัมผัสทั้งหมดได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด และผู้สัมผัสทั้งหมดได้รับการเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อเป็นเวลา 14 วัน

ในส่วนของการบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ปิดให้บริการหน่วยตรวจสุติกรรมและหน่วยตรวจรีเวชกรรม ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำหรับหน่วยตรวจอื่นยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ผู้ป่วยเก่าของโรงพยาบาลที่กังวลเรื่องการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ณ เวลานี้ สามารถใช้บริการรับยาเดิมจัดส่งยาทางไปรษณีย์ , แพ็กซี หรือ Drive Thru โดยผู้ป่วยที่ประสงค์รับยาเดิมจะต้องไม่มีอาการ อาการไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีการรักษาใหม่ สามารถสอบถามผ่านทาง Line@ : @Thammasat_hospital

ทั้งนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน ควบคุมและดูแลการแพร่ระบาดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงระบาดในรอบแรกจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ก่อนและหลังดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกครั้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ